

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~531~~/ĐHTDM-ĐTĐH

Bình Dương, ngày ~~14~~ tháng **9** năm 2017

V/v Tổ chức dạy học môn học  
giáo dục thể chất, giáo dục  
quốc phòng an ninh.

**Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường.**

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học;

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một yêu cầu Trung tâm Giáo dục thể chất – QPAN, Phòng Đào tạo đại học, các khoa và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức việc dạy học môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

**1/ Việc dạy học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh:**

+ Nội dung giảng dạy bảo đảm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Trung tâm GDTC – QPAN Trường Đại học Thủ Dầu Một phân công giảng viên giảng dạy các học phần lý thuyết (học phần 1, 2 và 4). Các lớp dạy lý thuyết tổ chức tại các hội trường 1 và hội trường 2, kết hợp lên lớp trực tiếp với hình thức dạy trực tuyến, sinh viên chọn lớp học đăng ký trực tuyến. Phòng Đào tạo đại học phối hợp với Trung tâm GDTC-QPAN tổ chức các lớp học.

+ Nội dung thực hành (học phần 3): hợp đồng Trường quân sự tỉnh Bình Dương, tổ chức giảng dạy vào học kỳ 3 năm học thứ I.

+ Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập, cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm điều kiện xét tốt nghiệp cuối khóa học theo quy chế đào tạo.

## 2/ Việc dạy học môn giáo dục thể chất:

+ Trung tâm Giáo dục thể chất – QPAN tổ chức biên soạn trình hiệu trưởng ban hành Chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên đào tạo trình độ đại học với tổng số tiết là 75 (bao gồm phần lý thuyết: 30 tiết, phần thực hành: 45 tiết), trong đó:

- Phần lý thuyết chung về giáo dục thể chất (30 tiết): tổ chức giảng dạy theo các lớp quy mô lớn tại hội trường 1 và hội trường 2, kết hợp lên lớp trực tiếp với hình thức dạy trực tuyến, sinh viên chọn lớp đăng ký trực tuyến.

- Phần thực hành (45 tiết): sinh viên tự tích lũy bằng cách đăng ký tham gia các lớp luyện tập TDTT do Trung tâm GDTC-QPAN tổ chức tại Trường ĐH Thủ Dầu Một hoặc nộp giấy chứng nhận đã tham gia luyện tập một hoạt động TDTT theo sở thích tại một câu lạc bộ thể dục thể thao trong thời gian ít nhất là 3 tháng. Giấy chứng nhận phải do các câu lạc bộ TDTT có đăng ký và được phép hoạt động theo quy định của pháp luật, thuộc địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Đào tạo đại học phối hợp với Trung tâm GDTC-QPAN tổ chức các lớp luyện tập TDTT cho sinh viên.

+ Đánh giá, công nhận kết quả học tập của sinh viên: Kết quả học tập rèn luyện TDTT của sinh viên được đánh giá theo 2 mức độ đạt hoặc không đạt; là điều kiện để xét tốt nghiệp cuối khóa học theo quy chế đào tạo. Nhà trường cấp giấy chứng nhận kết quả học tập giáo dục thể chất cho sinh viên nếu có nhu cầu.

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này.

### **Nơi nhận:**

- HT và các PHT;
- Như trên;
- Website Trường;
- Lưu văn thư.

**HIỆU TRƯỞNG**



**PGS-TS. Nguyễn Văn Hiệp**